
 
 
 

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 2/2566 

วันที่  11   เดือนกันยายน  พ.ศ. 2566 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 

รายช่ือสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม7 ท่าน 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง ประธานสภาฯ พิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  
2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา รองประธานสภาฯ ตัญกรณ์  สรรพอาษา  
3. นางสาวสายฝน  ศรีน้อย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  2 สายฝน  ศรีน้อย  
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิงจิราพร บัวหอม สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  3 จิราพร  บัวหอม  
5. นางวาสนา  ค าระกาย สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  4 วาสนา  ค าระกาย  
6. นายนัฐพงษ์  ชาวศรี สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  5 นัฐพงษ์  ชาวศรี  
7. นายธวัชชัย  อินทะวัน สมาชิก.อบต.  หมู่ที่  6 ธวัชชัย  อินทะวัน  
8. ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ พนมกร  จันทร์สุดชา  

 
 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม9ท่าน 
 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายจรูญ   ศิริโคจรสมบัติ นายก  อบต.นางิ้ว จรูญ   ศิริโคจรสมบัติ  
2. นายยศพร  สรรพอาษา รองนายก  อบต.นางิ้ว ยศพร  สรรพอาษา  
3. นายชาตรี  พรมอินทร์ รองนายก  อบต.นางิ้ว ชาตรี  พรมอินทร์  
4. นายสมหมาย  มนตรี เลขานายก  อบต.นางิ้ว สมหมาย  มนตรี  
5. นายเจตน์   อหันตะ ผู้อ านวยการกองช่าง เจตน์  อหันตะ  
6. นางชุลีรัตน์   หนูกลาง ผู้อ านวยการกองคลัง ชุลีรัตน์  หนูกลาง  
7. นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด สุวภัทร   เสาว์บุบผา  
8. นางสาวอาภัสรา  สุริยะภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อาภัสรา  สุริยะภา  
9. นางสาวกาญจนา  แสวงวงค์ นักวิชาการศึกษา กาญจนา  แสวงวงค์  

 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.   เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  ปลัด  อบต.นางิ้ว/ 

เลขานุการสภา   ได้เรียนเชิญ นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  ประธานสภาฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  ตาม
ระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  1 -   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
- ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา ปลัด อบต.นางิ้ว ขออนุญาตแจ้งเรื่อง

การจัดกิจกรรมทอดเทียน  เมื่อวันที่  8  กันยายน  2566 เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 -   พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว   
  

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร จันทร์สุดชา ต าแหน่งปลัด อบต.นางิ้ว/เลขาฯ
ได้อ่านบันทึกรายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญสมัยที่ 4/2566 (ครั้งที่ 2)  
เมื่อวันที่ 15สิงหาคม 2566ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
เพ่ือให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ และพิจารณาให้การรับรอง  ซึ่งปรากฏว่า
ไม่มีสมาชิกฯ ขอแก้ไขแต่อย่างใด หลังจากนั้น นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง 
ประธานสภาฯ จึงขอสอบถาม มติที่ประชุมสภาฯว่า จะพิจารณาให้การรับรอง
รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 15
สิงหาคม2566 หรือไม ่

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 (ครั้งที่ 2) 
เมื่อวันที่ 15สิงหาคม 2566 เป็นเอกฉันท ์

- รับรอง7  เสียง 
- ไมร่ับรอง  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี  3 –  พิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2567 
                                                วาระที ่1   -   วาระรับหลักการ 
 
นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง  - ได้เปิดโอกาสให้ นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วได้

เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 2566  พร้อม
ชี้แจงหลักการเหตุผล ให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ และพิจารณารับหลักการ 

 
นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ      -  ขออนุญาตที่ประชุมสภาฯ แถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี 2567    ดังนี้ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนางิ้ว บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี 2567  ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว อีก
ครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว จึงขอแถลงให้ท่านประธานสภา และสมาชิก 
สภาทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลัง ตลอดจนหลักการ
และแนวนโยบายในการด าเนินการในปีงบประมาณ 2567 
ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 

(นายก อบต.นางิ้ว) 
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1. สถานะการคลัง 
1.1. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ณ วันที่  30  กันยายน  2566  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   มีสถานะการเงินดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น  27,665,225.00  บาท 
1.1.2 เงินสะสม                 49,348,380.77  บาท 
1.1.3 ทุนส ารองเงินสะสม     11,201,485.14  บาท 
1.1.4 รายการกันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพัน และยังไม่ได้ด าเนินการ

เบิกจ่าย จ านวน 2  โครงการ รวม  9,347.62  บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 

โครงการรวม 5,263.80 บาท 
1.2  เงินกู้คงค้าง 0.00  บาท 

 

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ  2565 
1. รายรับจริง   จ านวน  36,626,754.16  บาท 

ประกอบด้วย 
-หมวดภาษีอากร   244,323.95  บาท 
-หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   47,487.06  บาท 
-หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    62,155.86  บาท 
-หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์        0.00   บาท 
-หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด   1 41,500.53   บาท 
-หมวดรายได้จากทุน         -       บาท 
-หมวดภาษีจัดสรร 1 9,480,579.76   บาท 
-หมวดเงินอุดหนุน 16 ,650,707.00   บาท  

2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์         0.00  บาท 
3. รายจ่ายจริง   จ านวน  31,844,694.93  บาท 

ประกอบด้วย 
-งบกลาง                               จ านวน   9,859,484.00  บาท 
-งบบุคลากร                           จ านวน   8,793,845.75 บาท 
-งบด าเนินงาน                        จ านวน   8,132,745.75บาท 
-งบลงทุน                              จ านวน   2,899,800.00  บาท 
-งบเงินอุดหนุน                       จ านวน   2,158,820.00บาท 
-งบรายจ่ายอื่น                        จ านวน              0.00  บาท 
 

4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์      
0.00  บาท 

5. มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่             
383,500.00  บาท 

6. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน   0.00  บาท 
7. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้                       จ านวน   0.00  บาท 
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3.  งบเฉพาะการ  - บาท 
ค าแถลงงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2567 
- รายรับประมาณการในปีงบประมาณ 256 7   เป็นเงิน      

39,155,000.00  บาท 
- รายจ่ายประมาณการในปีงบประมาณ 256 7  เป็นเงิน   

39,155,000.00 บาท 
เป็นการจัดท างบประมาณแบบสมดุล รายรับเท่ากับรายจ่าย 
 

 บันทึกหลักการและเหตุผล 
 

ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 256 7 ขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  

 

1. ด้านบริหารงานทั่วไป    12,530,095บาท 
    2.  ด้านการบริการชุมชนและสังคม  10,589,363บาท 

3.  ด้านการเศรษฐกิจ   5,656,020บาท  

4. ด้านการด าเนินงานอื่น  10,379,522บาท 
     งบประมาณรายจ่ายรวมทั้งสิ้น    3 9,155,000  บาท 
     

    ซึ่งจะได้ด าเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไปตามแผนพัฒนา 
       องค์การบริหารสว่นต าบลนาง้ิว จึงขอเสนอร่างข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ 2567  เพ่ือให้สมาชิกได้พิจารณาต่อไป 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- หลังจากเปิดโอกาสให้ นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  
ได้แถลงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
2567  เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลนางิ้ว ได้อภิปรายร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวก่อนพิจารณา
วาระรับหลักการ 

 

นางวาสนา  ค าระกาย-  ขอสอบถามงบประมาณท่ีตั้งไว้เพ่ือใช้ในการเลือกตั้ง  หากไม่ได้ใช้งบประมาณดังกล่าว  จะ
ด าเนินการอย่างไร 

 
 

ส.ต.ท.พนมกร  จันทร์สุดชา  -  ขออนุญาตชี้แจง  กรณีถ้ามีงบประมาณไม่ได้ใช้ เป็นอ านาจผู้บริหาร สามารถโอน
งบประมาณไปด าเนินการอย่างอ่ืนที่จ าเป็นได ้

 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง  - หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้สอบถามและอภิปรายพอสมควรแล้วไม่มีผู้ใด

สอบถามหรือประสงค์อภิปรายอีก จึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะ
พิจารณารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 ตามที่
ผู้บริหารได้น าเสนอหรือไม่ 

 
 

(ประธานสภาฯ) 

 

 

(ส.อบต.ม.4)                    

(ปลัด อบต./เลขาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 
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มติที่ประชุมภาฯ                   -  ได้มีมติรับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี 2567 โดยเป็น

เอกฉันท์ 
- รับหลักการ7  เสียง 
- ไมร่ับหลักการ -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 
 

การแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - ได้มอบหมายให้  ส.ต.ท.พนมกร   จันทร์สุดชา  ปลัด อบต./เลขานุการสภา ได้ชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติ  ซึ่งก็ได้ชี้แจงให้สภา
ได้รับทราบว่าการเลือกคณะกรรมการแปรญัตติจะต้องมีไม่น้อยกว่า  3  คน  
แต่ไม่เกิน  7  คน และด าเนินการเลือกตามระเบียบที่ก าหนดไว้  ซึ่ง นายพิทักษ์
พงศ์  จันทร์กลาง  ประธานสภาฯ  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้น าเสนอในท่ี
ประชุมว่าคณะกรรมการแปรญัตติ ควรมีกี่คน 

 
นางวาสนา  ค าระกาย                -  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ ควรมี  3  คน 
                                                มีผู้รบัรอง  2  คน คือ 

1. นางสายฝน  ศรีน้อย  ส.อบต.ม.2 
2. นายธวัชชัย  อินทะวัน  ส.อบต.ม.6 

 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - สอบถามที่ประชุมสภาฯ ว่ามีผู้เสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม 
                                            แตอ่ยา่งใด จงึขอมตทีิป่ระชุมสภาฯ วา่เห็นชอบตามที ่นางวาสนา  ค าระกาย 
                                            ส.อบต.ม.4 เสนอหรือไม่ ที่ให้มีคณะกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน 
 
มติที่ประชุมภาฯ                   - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ตามเสนอ 

- เห็นชอบ7  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 

นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง-  ขอเชิญสมาชิกสภาเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยให้เสนอครั้งละ                                        
ละ 1 ล าดับ จนครบจ านวน เริ่มเสนอรายชื่อล าดับที่ 1 
 
นายตัญกรณ์  สรรพอาษา-  เสนอชื่อ นายธวัชชัย  อินทะวัน  ส.อบต.ม.6  โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
1. นายนัฐพงษ์  ชาวศรีส.อบต.ม.5 
 2. นางสายฝน  ศรีน้อย   ส.อบต.ม.2 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

 (ประธานสภาฯ) 

(ส.อบต.ม.1)                    

(ส.อบต.ม.4) 

(ประธานสภาฯ) 
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นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง          - มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนในล าดับที่ 1 อีกหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 ถือว่ามติท่ีประชุมแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้นา ยธวัชชัย  อินทะวัน ส.อบต.ม.6  

เป็นกรรมการแปรญัตติล าดับที่ 1  ต่อไปเชิญเสนอรายชื่อผู้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติล าดับที่ 2 

 

นายธวัชชัย  อินทะวัน                 - เสนอชื่อ นายนัฐพงษ์  ชาวศรี ส.อบต.ม.5 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
   (ส.อบต.ม.3) 1. นา งวาสนา  ค าระกาย    ส.อบต.ม.4 
 2. นายตัญกรณ์  สรรพอาษา ส.อบต.ม.1 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนในล าดับที่ 2 อีกหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเสนอชื่ออ่ืนอีก 
(ประธานสภาฯ) ถือว่ามติท่ีประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นา ยนัฐพงษ์  ชาวศรี  ส.อบต.ม.5 เป็น

กรรมการแปรญัตติล าดับที่ 2 ต่อไป ขอเชิญเสนอรายชื่อ ผู้เป็นคณะกรรมการ
แปรญัตติล าดับที่ 3 

 

นายนัฐพงษ์  ชาวศรี- เสนอชื่อ นางวาสนา  ค าระกายส.อบต.ม.4 โดยมีผู้รับรอง 2 คน คือ 
1. นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลางส.อบต.ม.7 
 2. นา ยธวัชชัย  อินทะวัน     ส.อบต.ม.6 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- มีท่านใดเสนอชื่ออ่ืนในล าดับที่ 3 อีกหรือไม่ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเสนอชื่ออ่ืนอีก 
 (ประธานสภาฯ) จึงถือว่า มติที่ประชุมแห่งนี้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้  นางวาสนา  ค าระกาย 
 ส.อบต.ม.4   เป็นกรรมการแปรญัตติ ล าดับที่ 3 
 สรุปมติที่ประชุมแห่งนี้ได้คัดเลือกกรรมการแปรญัตติ จ านวน 3 คน ดังนี้  

1. นายธวัชชัย  อินทะวัน  ส.อบต.ม.6 
2. นางนัฐพงษ์  ชาวศรี  ส.อบต.ม.5 
3. นางวาสนา  ค าระกาย  ส.อบต.ม.4 
โดยมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ด าเนินการนัดประชุมและเปิดประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ นัดแรกโดยด่วน เพ่ือคัดเลือกประธานกรรมการและ
เลขานุการ คณะกรรมการแปรญัตติ ตามระเบียบ ข้อ 109  ต่อไป 
 
 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- ต่อไปเชิญเลขานุการสภาฯ  ได้ชี้แจงระเบียบเก่ียวข้องเก่ียวกับการก าหนด 
(ประธานสภาฯ) ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติให้สภาฯ ได้รับทราบ ซึ่ง ส.ต.ท.พนมกร 

จันทร์สุดชา  ปลัด อบต./เลขานุการฯ ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติให้สภาฯ ได้รับทราบ ซึ่ง ส.ต.ท.พนมกร  
จันทร์สุดชา ปลัด อบต./เลขานุการ ได้ชี้แจงระเบียบเกี่ยวกับการก าหนด
ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ จะต้องมีเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และ
ได้อธิบายจนสมาชิกสภาฯ เข้าใจ 

 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ) 

(ส.อบต.ม.6)                    

(ประธานสภาฯ) 

(ส.อบต.ม.5)                    

(ประธานสภาฯ) 

(ประธานสภาฯ) 



 

             -7- 
       

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง         - หลังจากสมาชิกสภาฯ ได้เข้าใจแล้ว จึงเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ ได้ก าหนด 
(ประธานสภาฯ) ระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
นายธวัชชัย  อินทะวัน                 - ขอเสนอระยะเวลาในการยื่นค าแปรญัตติระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. 
 (ส.อบต.ม.6) ของวันที่ 12- 14 กันยายน 2566  โดยมีสถานที่ยื่นแปรญัตติ ณ ห้องประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เพื่อให้สภา ได้พิจารณา โดยมีผู้รับรอง 2 
ท่าน คือ  

 1. นา ยตัญกรณ์  สรรพอาษา   ส.อบต.ม.1 
 2. นา ยนัฐพงษ์  ชาวศรี   ส.อบต.ม.5 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง        - ได้สอบถามสมาชิกว่ามีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมสภาฯ 
   (ประธานสภาฯ) ไม่มีผู้เสนอเพ่ิมอีก หลังจากนั้นจึงได้สอบถามมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นควร

ก าหนดระยะเวลาในการเสนอค าแปรญัตติระหว่างเวลา 0 8.30 –16.30  น. 
ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566  ตามที่มีการน าเสนอหรือไม่ 

 

มติที่ประชุมภาฯ                       - มีมติเป็นเอกฉันท์ ในการก าหนดระยะเวลา ตามที่มีการน าเสนอ 
- เห็นชอบ7  เสียง 
- ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  –  พิจารณาแก้ไขรายละเอียดครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะอเนกประสงค์ 
                                             จ านวน 3 ตัว ตัวละ 4 ,000 บาท รวมเป็นเงิน 12,000 บาท(รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้าย) 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- ได้เปิดโอกาสให้ นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา หัวหน้าส านักปลัด ได้ชี้แจงรายละเอียดที่

ขอแก้ไข 
 
 

นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา - ขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดที่ขอแก้ไขครุภัณฑ์ส านักงาน รายการโต๊ะเอนกประสงค์ 
เดิมขนาด 76*183 cm ขอแก้เป็นขนาด 75*183 cm เนื่องจากข้อมูลเดิมไม่
ถูกต้อง จึงขอแก้ไขให้ถูกต้อง ส่วนรายละเอียดอย่างอ่ืนคงเดิม 

  
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง -  ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ ได้สอบถามก่อนการลงมติ ซึ่งไม่มีสมาชิกสอบถามแต่อย่าง

ใด จึงได้ขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าเห็นชอบให้มีการแก้ไขรายละเอียดโต๊ะ
เอนกประสงค์ตามท่ีเสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                     -  มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขขนาดโต๊ะเอนกประสงค์ โดยมีรายละเอียด

ตามเสนอ 
- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ  -  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ) 

(ส.อบต.ม.6)                    

(ประธานสภาฯ) 

(หัวหน้าส านักปลัด)                    
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ระเบียบวาระท่ี  5                   –  พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2566 เพื่อโอนมาตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม่ แผนงานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอยประเภท
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแขวน
ขนาด 13,000 บีทียู งบประมาณ 23,500 บาท 

 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง         - ได้เปิดโอกาสให้นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา  หัวหน้าส านักปลัด  ได้ชี้แจง
รายละเอียดส่วนเกี่ยวข้อง 

 
นางสาวสุวภัทร  เสาว์บุบผา       - ขออนุญาตชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ  เนื่องจากแอร์ห้องประธานสภาฯ มีอายุการ

ใช้งานมานานเสื่อมตามสภาพ บางครั้งใช้ได้บางครั้งใช้ไม่ได้ จึงมีความ
จ าเป็นต้องเปลี่ยนแอร์เครื่องใหม่ แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้จึงมี
ความจ าเป็นต้องโอนงบประมาณมาด าเนินการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

                                                   - ขอโอนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาดไม่ต่ ากว่า 13 ,000 บีทียู (โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบ) ราคาต่อเครื่อง 23,500 บาท 

                                                     - โอนจาก 
                                             1.  งานบริหารทั่วไป รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประเภทรายจ่าย ค่าบริการ

สื่อสารและโทรคมนาคม จ านวน 17,000 บาท 
                                             2.  งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา รายจ่ายค่าใช้สอยประเภทรายจ่าย 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบรายจ่าย
อ่ืน ๆ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม จ านวน 6 ,500 บาท รวมงบประมาณขอ
โอน  23,500 บาท 

 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง- หลังจากมีการชี้แจงจากผู้เกี่ยวข้องแล้วเปิดโอกาสให้สมาชิกได้สอบถาม ซึ่งไม่มีสมาขิก
ได้สอบถามแต่อย่างใด จึงขอมติที่ประชุมสภาฯ ว่าจะพิจารณาอนุมัติให้โอน
งบประมาณ จ านวน 23,500 บาท เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดตาม
น าเสนอหรือไม่ 

 
มติที่ประชุมภาฯ                       -  มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้โอนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

แบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13 ,000 บีทียู จ านวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
23,500 บาท โดยมีรายละเอียดตามเสนอ 

- อนุมัติ7  เสียง 
- ไมอ่นุมัติ-  เสียง 
- งดออกเสียง  -  เสียง 

 
 
 
 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(หัวหน้าส านักปลัด)                    
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ระเบียบวาระท่ี  6  –  เรื่องอ่ืน ๆ 
 
นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกฯ เสนอเรื่องอ่ืน ๆ 
 
 
นางวาสนา  ค าระกาย       - ขอสอบถามระยะเวลาการติดตั้งไฟโซล่าเซลล์ 
 
 

นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ    - ขออนุญาตชี้แจงอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง จะด าเนินการโดยเร็ว 
 
นายนัฐพงษ์  ชาวศรี        - ขอสอบถามโครงการต่างๆ ที่ผ่านสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้วจะด าเนินการช่วงใด 
 
 

นายจรูญ  ศิริโคจรสมบัติ    - ขออนุญาตชี้แจง จะด าเนินการโดยเร็ว อยู่ระหว่างการจัดท าสัญญา ส่วนการซ่อมแซม
ลูกรัง รอฝนให้เบาบางลงก่อน  

 
 

นายพิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง - หลังจากเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯ เสนอเรื่องอ่ืนๆพอสมควรแล้วไม่มีสมาชิก ท่านใด
เสนอเพ่ิมเติมอีกจึงเสนอท่ีประชุมสภาฯปิดการประชุม เวลา 14.00 น. 

 

       
 

 
ส.ต.ท.  พนมกร   จันทร์สุดชา       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                                           (พนมกร   จันทร์สุดชา) 
                                                           เลขานุการสภา 

 
(ลงชื่อ)   พิทักษ์พงศ์ จันทร์กลาง   รับรองรายงาน 

                                         (นายพิทักษ์พงศ์  จันทร์กลาง) 
                                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)   วาสนา  ค าระกาย 
               (นางวาสนา  ค าระกาย) 
ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)    สายฝน  ศรีน้อย 
           (นางสายฝน  ศรีน้อย)                                                  
        กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

         (ลงชื่อ)  จริาพร  บัวหอม 
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราพร  บัวหอม) 

         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

(ประธานสภาฯ)                    

(ประธานสภาฯ)                    

(ส.อบต.ม.4)                    


